



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 311

ngày 17 tháng 6 năm 2001

Tờ báo hằng tuần ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Trí Tuệ

*Trí tuệ phân minh đường dững tiến
Thành tâm tự đạt tự gieo duyên
Qui nguyên một mối cùng giao cảm
Thực hành chơn chánh ý thuận thiên*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 15/04/01 đến 21/04/01

Copyright 2001 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Chuyên môn tu thiền kết quả sẽ ra sao?
- 2) Sự si mê do đâu hình thành?
- 3) Tâm động có cách gì chuyển tịnh không?
- 4) Sự tiến bộ của tâm linh sẽ ra sao?
- 5) Một năm gặp mặt một lần có đủ không?
- 6) Luật nhân quả tới già mới biết tại sao?
- 7) Hướng thượng có hại gì không?

<p>1) London, 15-04-2001 4: 50 AM <i>Hỏi: Chuyên môn tu thiền kết quả sẽ ra sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa chuyên môn tu thiền kết quả sẽ tốt</p> <p>Kệ: <i>Thực hành chất phát sẽ qui nguyên Nguồn gốc phân minh sẽ nối liền Trí tuệ phân minh đường tiến hóa Về không thanh nhẹ tự tâm hòa</i></p>	<p>2) London, 16-04-2001 3: 00 AM <i>Hỏi: Sự si mê do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự si mê do tập quán và sự tham dục hình thành</p> <p>Kệ: <i>Tập quán một chiều tạo lo âu Khó khổ luân lưu trong chuyển rầu Khó thành khó đạt tăng tật xấu Bãi bác đủ điều khổ lại rầu</i></p>
<p>3) Monaco, 17-04-2001 10: 15 AM <i>Hỏi: Tâm động có cách gì chuyển tịnh không?</i></p> <p>Đáp: Thừa tâm động chỉ có rằng kể rằng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật là sẽ khôi phục thanh tịnh được mà thôi</p> <p>Kệ: <i>Thành tâm ý niệm niệm Nam Mô Tự giải trước ô tiến hư vô Trong tịnh chơn lòng không dấy động Bình tâm thực hiện ý Nam Mô</i></p>	<p>4) Monaco, 18-04-2001 1: 20 AM <i>Hỏi: Sự tiến bộ của tâm linh sẽ ra sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự tiến bộ của tâm linh đại đa số tự hưởng về không thanh nhẹ và vui tươi</p> <p>Kệ: <i>Qui không thanh tịnh sáng thanh thanh Đời đạo song tu tự thực hành Thích thú chơn hành không dấy động Bình tâm tu tiến tự chơn hành</i></p>
<p>5) Monaco, 19-04-2001 7: 20 AM <i>Hỏi: Một năm gặp mặt một lần có đủ không?</i></p> <p>Đáp: Thừa một năm gặp mặt một lần đôi bên sẽ cũng đều vui</p> <p>Kệ: <i>Một năm gặp mặt một lần đủ Thực hiện tâm tu bớt đỡ ngu Dù tiến chung hành thẳng tiến tốt Bền lâu vững chắc giải cơn sầu</i></p>	<p>6) Monaco, 20-04-2001 2: 55 AM <i>Hỏi: Luật nhân quả tới già mới biết tại sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa luật nhân quả tới già bệnh hoạn mới thấy rõ sự tham dục đã hại chính mình</p> <p>Kệ: <i>Tham ăn tham nhậu nợ theo sau Bệnh hoạn trong thân tự đối đầu Nhân quả rõ ràng nay hiểu được Gieo trồng tự hái bệnh lo rầu</i></p>
<p>7) Monaco, 21-04-2001 7: 20 AM <i>Hỏi: Hướng thượng có hại gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa hướng thượng sẽ có cơ hội tự giải</p> <p>Kệ: <i>Hướng thượng khai thông đến tận cùng Chuyển hóa thâm sâu tận hưởng hiếu trung Cõi tạm vẫn hành không gián đoạn Tinh siêu Trời độ tự khai màn</i></p>	

THƯ TỪ LAI VẮNG

Kính thăm Thầy,

Em con là N , sau khi vợ bỏ, đã mang 3 đứa con trai về nuôi. Hiện giờ thì em con đang ở chung căn nhà mà cha con đã chết đi được hơn sáu tháng qua. Hiện nay em con quen được cô gái này và hai đứa muốn sống chung cùng với nhau và cô ta muốn đến căn nhà để ở chung phòng với em trai của con. Cuộc sống của hai đứa sẽ không có hôn thú và tiền ai nấy xài. Cô ta không muốn săn sóc 3 đứa nhỏ và cô ta chỉ thích đi nhảy đầm, đánh bài và đi ăn nhà hàng, vì đời của cô ta đã trải qua 3 người đàn ông ngoại quốc rồi.

Con xin Thầy ban vài lời nhắn nhủ cho em con ý thức được cuộc sống làm người trọn đạo hiếu nghĩa nhân để mà lo cho mẹ già và 3 đứa con của nó, thay vì quanh quẩn với một người đàn bà không muốn có trách nhiệm gánh vác sống chung. Cá nhân con không thể khuyên em con được vì căn nhà này con không làm chủ và tiền đóng góp chỉ có một phần nhỏ, nếu thiếu người đóng tiền nhà thì căn nhà phải bán đi, do đó con không bằng lòng cũng phải chấp nhận cho cô ta cuối tuần đến nhà chơi và đánh bài tứ sắc cho đến sáng. Cuộc sống như vậy đã xảy ra từ lúc cha con chết đi, may là con có phòng thuốc để mà lo làm thuốc, nếu không cũng bực mình và nổi nóng, nhưng mà biết làm sao đây, khi con không có tiền trong túi.

Nay nhờ Thầy ban ơn lành cố vấn cho em con một lối thoát để cho nó có một người vợ hiền lành tử tế săn sóc cho 3 đứa con trai của nó, thay vì để cho gái ăn hết tiền, rồi lại đau khổ trong duyên nghiệp sai lầm.

Con thành kính mang ơn của Thầy

N A T

=====

AC, ngày ...

A T,

Thầy vui nhận được thư con được biết sự phản động lực của gia đình con đã trì kéo vì nghiệp lực của gia cang lôi cuốn, vì mọi người thiếu dứt khoát tu tiến. Sau khi cha con ra đi để lại nghiệp lực đến với từ người một phải chịu một cuộc sống trái với đạo luật quân bình trong nội tâm. Mọi người nổi nóng và bất bình, có thể sanh ra những lời bất chánh, gây hận lẫn nhau.

Về việc giao dịch với cô gái tham dâm nên dứt khoát lánh xa hơn thay vì nhảy xuống bùn lầy càng ngày càng sâu. Em con thần kinh bất ổn vì thiếu tu, luật nhân quả không cho phép em con tiếp tục phát triển sự tham dục. Cần tu để giải trừ thay vì thu hút thêm trược khí của một cô gái vô trách nhiệm và thực hiện phung phí tạo tội cho chính cô. Em con cần niệm Phật và dứt khoát thì tương lai sẽ có cơ hội tốt hơn thay vì tiếp tục nhận lãnh sự bất ổn và làm cho gia đình rối ren ở tương lai. Chỉ em con chịu dứt khoát sự tham dâm thì mới có cơ hội giải quyết chuyện này. Có Trời, có Đất, có Đạo là quan trọng, muốn có một gia đình tốt thì phải tu thì mới có kết quả tốt ở tương lai. Gia đình đông người không nên gây sự bất ổn cho chung.

Con nên niệm Phật nhiều, mutu cầu từ trường điển quang sẽ tự giải.

Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

TRÍCH BĂNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG TRONG THẬP NIÊN 1970

HỌC NHÃN VÀ TỪ BI

Nhiều người nói tôi tu, tại sao tôi vô chùa tôi tu mà bây giờ tôi trở về con tui nó chửi nó mắng tôi. Vậy chứ đức Phật không có chứng minh cho tôi sao? À... khi không nhảy vô chùa tu, là mình đi học cái từ bi ngang xương thay vì học nhãn trước rồi mới tới từ bi sau. Cho nên vô cửa Phật, Phật mới gọi trở về để con chửi, để học cái nhãn, để thiên hạ cười chê. Mình học cái nhãn, coi thử cái nhãn mình học được không? Học được cái nhãn rồi mới trở lại cái từ bi. Khi không nhảy vô chùa tu, đâu có được, kêu là tu ngang xương, tu cái từ bi mà học chịu học nhãn.

Cho nên các bạn ở đây cũng vậy, khi mà vô bắt đầu tu, nói tui muốn soi hồn, pháp luân, thiên định, để tui xuất hồn tui đi như ông Tám, là các bạn muốn đi từ bi liền, đâu có được! Các bạn phải trở về cái nhãn. Mà cái nhãn ở đâu tìm ra? Các bạn phải đụng chạm với gia đình, đụng chạm với bạn bè, đụng chạm với sự sinh hoạt hàng ngày của các bạn để các bạn học cái nhãn. Nhãn trước rồi mới tới cái từ bi sau, chứ nhãn không có, làm sao có từ bi?

Cho nên các bạn vô tu, ai cũng “dục tốc bất đạt” hết. Muốn đi thẳng lên, nhưng mà người ta sẽ gọi trở về để học cái nhãn, thấy không? “Tui tu rồi, tui không có lấy chồng đâu!”. Nhưng mà bây giờ con trai nó theo hoài, coi thử bạn có nhãn không? Bạn tìm hiểu coi giá trị đó là gì? Cái duyên tình là gì? Thế sự là gì? Hóa sanh của định luật là gì? Mà do hai người đó nó tìm ra, nó khám phá ra, thấy không? Rồi nói “tui tu tui không chịu cái đó”, nhưng mà rồi cũng phải đi tìm hiểu, phải học cái bài đó. Mình tu ngang xương không được,

Cho nên nhiều người bị cái cú như vậy rồi than trời trách đất. Mà tôi đã giảng lâu rồi, không phải mới đây. Bây giờ tôi giảng lần này nữa cũng như là bồi dưỡng thêm, nhắc nhở thêm, để cho các bạn thấy chứ đừng có tưởng đâu rằng tôi muốn tu là tu ngang. Tôi phải đi có thứ tự. Cái gì cũng phải có thứ tự, cái gì cũng phải có trật tự, từ thấp đi lên cao, rồi đạt tới tột đỉnh cao rồi nó mới xuống thấp, nó mới thấy yêu thương dịu dặt để xây dựng cõi mở và đem lại cái văn minh của thượng tầng cho mọi giới tiến hóa. Đó mới là đại từ bi!

Cho nên học phải có thứ tự. Nhiều người hay lắm, tui thấy nhiều người hay lắm, rồi nhiều người tu cho có chừng lắm. Nghĩa là ổng nói gì nói, mình tu là ổng không có trách mình, ổng là người truyền pháp, ổng nói: “Tui đã tu khổ cực ngày đêm, giờ phút nào tôi cũng niệm Phật, tui lo tui tu, tui mới được một chút thông minh để nói chuyện với các bạn”. Thì bây giờ các bạn phải làm sao giống cái hành động của ông đó, để tới cái chỗ đó. Còn các bạn không chịu làm cái đó, rồi các bạn muốn ông Tám xuất hồn, ổng coi tui có tu hay không. Cái đó là cái tự gạt và tự giết mình, tự chôn sống mình, tự gây một cái lối chậm tiến, không mở nổi, không có lối thoát.

Còn mình anh hùng lên, mình tu để mình tiến giải, mình tu để mình chịu trách nhiệm, để sửa đổi tâm tánh của mình, mình đem cái sáng suốt cao siêu ở bên trên để sửa đổi cái tâm tánh mọi rợ hiện tại của mình, mình mới là người tu, mới thức giác được. Còn mình không chịu sửa tâm tánh mọi rợ của mình, mình đâu có thức giác được. Rồi trách phiền đầu này, trách phiền đầu kia, làm sao tiến. Đó cho nên nói tu là tu cho mình!

Thông Báo về Đại Hội Dũng Hành

Kính thưa quý bạn đạo,

Chúng tôi xin quý bạn lưu ý:

1) Thời Hạn Chốt Ghi Danh Đại Hội Dũng Hành

Xin quý bạn ghi danh trước **1 tháng 7, 2001** là thời hạn chốt ghi danh Đại Hội.

2) Thời Hạn Chốt Đóng Tiền Đại Hội

Xin quý bạn đóng hết tiền đại hội (kỳ 3) trước ngày **15 tháng 7, 2001**.

3) Tiền phòng khách sạn ngày 26 tháng 10 đã bao gồm tiền xe bus di chuyển đến Bến Tàu (Port Canaveral) và tiền phòng khách sạn ngày 3 tháng 11 bao gồm tiền xe bus di chuyển đến Hí Viện Thiên Ca.

4) Quý bạn đạo muốn đi xe Bus (không ở Hotel), xin vui lòng ghi danh cùng BTC trước ngày 15 tháng 7, để chúng tôi có thì giờ lo liệu và mượn xe BUS

(email: maioro@yahoo.com hay biên thư về: Mai Nguyen, P.O. Box 5234, Oroville, CA 95966-0234, hoặc liên lạc các số điện thoại theo như phiếu Ghi Danh).

Tiền xe bus khứ hồi từ Hotel đến Bến Tàu là 17 USD. Tiền xe bus khứ hồi từ Hotel đến Universal Studios (Hí Viện Thiên Ca) là 12 USD.

*Thành thật cảm ơn quý bạn,
Ủy Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế*

Liên lạc ghi danh Đại Hội và Hotel:

Mỹ châu và Úc châu: Xuân Mai Tel: (530) 589-6972 Fax (530)589-1517 Email: maioro@yahoo.com

Canada: Phan Cao Thăng Tel: (514) 362-0259 Email: aphancao@videotron.ca

Âu Châu: Dominique Santelli Tel: (0)(4) 50708355 Email: santelli.dominique@wanadoo.fr

BẠN ĐẠO VIẾT

Trước và Thanh

Trần thế luôn luôn Trước hiện hành
Tu ngay để được trở về Thanh
Ngày đến vui hòa cùng Trước Giới
Đêm về khai mở Điểm Thanh Thanh

Kính thưa Bạn Đạo Vô Vi bốn phương.

Để đáp lại sự ủng hộ của một số Bạn Đạo, hôm nay Linh Tinh xin gửi đến các bạn một đề tài nói về "Trước và Thanh", đây là một đề tài mà Linh Tinh rất thích nghiên cứu từ nhiều năm qua và đã thu nhặt được từ ý kiến trao đổi của Bạn Đạo bốn phương.

Thật ra lúc đầu chỉ muốn viết phóng sự cho vui, đưa tin tức vào Cộng Đồng Vô Vi, chứ Linh Tinh chỉ là "Baby" của Vô Vi, Tuổi Đạo còn "non" không dám "múa riu qua mắt thợ", Bạn Đạo chú ý Linh Tinh quá làm tôi rất e ngại, tuy nhiên thỉnh thoảng viết chút chút cho vui, để bạn đạo đọc giải khuây.

Nói thật Linh Tinh vốn tuổi "Con Khỉ" (Bà con với Tôn Hành Giả Tôn Ngộ Không), khi vào tu Bạn Đạo nói gì, chỉ gì tôi cũng làm theo, có khi vì nghe theo mà lạnh cả toàn thân, có khi bản thể rần rần, rộ rộ như quân đội hành quân nơi chiến trường, có bạn đạo khi nói chuyện với tôi xong là ngã lăn ra bệnh nặng hay bị rùng mình rởn ốc, có người không dám đến gần hay ngồi gần vì cơ thể tôi quá trước, xin nói nhỏ "Tôi cũng biết như vậy", nên tôi hay tránh né để bạn đạo không bận rộn, hoặc khi gặp Thầy tôi đứng xa xa vì sợ Thầy chịu không nổi cái nặng trước từ trong cơ thể của tôi.

Kính thưa Bạn Đạo Vô Vi bốn phương.

Thật ra Thế Gian là Trược mà, trốn đâu cho thoát, ngay chính trong gia đình hay chính bản thân đã trược rồi, tôi khai thác rất nhiều bạn đạo, có anh chị chỉ muốn co ro ở nhà ngồi tu (khác với ẩn tu) không dám đi đâu vì cho rằng đâu cũng là trược. Nhưng khổ nỗi chúng ta phải chạy đi đâu cho khỏi "Trược", khi PLVVKHHBPP là Đờ Đạo song tu, phải ráng ôm trọn vẹn cái nghiệp duyên trần thế mà trả cho hết, phải đi làm tìm kế sinh nhai, và khi đi làm thì đâu chỉ ngồi một xó tới ngày lãnh tiền đâu, còn phải "communication" trao đổi kinh nghiệm, hội họp tới ngày, lâu lâu làm việc giỏi xếp thương tới ôm hay rờ đầu vỗ vai khen thưởng thì đâu dám về nhà, phải đi thẳng tới Hội Quán Thế Thảo để ngâm mình trong spa, hay tắm hơi cho đỡ ngộp thở, còn biết giải còn đỡ chứ không biết giải thì tương lai đen tối lắm, càng ngày càng nặng nề thì có nước chờ "Bỏ Tu", hoặc chỉ làm phiên bạn đạo chung quanh mà thôi.

Cho nên cái màn uống nước một ly lớn mỗi buổi sáng và tối có pha chút muối, chút chanh, chút tiêu hay pha với nước xanh chlorophyl tôi rành lắm, và rất quen thuộc mỗi ngày, ăn rau cải nhiều để thanh lọc ngũ tạng bên trong, còn bên ngoài thì thường xuyên đi tập thể dục để lưu thông huyết mạch, bơi lội (tôi không biết lội nhưng nhờ tu nên dũng chí hiên ngang cứ nhảy ùng ùng xuống nước giờ thì biết lặn chứ vẫn chưa biết lội), tôi thường ngâm mình trong spa, tắm hơi, hít thở nhiều lần trong ngày. Các bạn thấy không? thế mà vẫn "trược kinh khủng" chứ đã thoát đâu, tuy nhiên vẫn còn đỡ hơn là bỏ lơ không màn đến, thế thì có gặp thì cũng xin các bạn khoan hồng châm chế đừng chấp tôi nhé vì thật tôi đã bỏ nhiều thì giờ để chăm sóc bản thân lắm vì tôi hiểu rằng có xác mới tu được nên tôi rất quý thân thể mình.

Nói đến việc hít thở thì thật là gây cản hơn, cứ mỗi lần tôi gặp bạn đạo là có một đề nghị mới, cho nên cứ sửa tới sửa lui, sai hết lần này đến lần khác, cuối cùng thì tôi trở về nhà mở lại sách vở của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng, nghiền ngẫm từng câu từng chữ, và căn cứ theo khả năng của chính bản thân mình, hơi thở của chính mình, thỉnh thoảng tôi lại mở cuốn băng Thiền thực hành do chính Đức Thầy hướng dẫn có đầy đủ hình ảnh không thể nào làm sai được để tự kiểm soát, tôi cứ hít thở nhẹ nhàng đều đều thậm chí cũng chẳng để ý là bao lâu, đến lúc đang hít thở tự nhiên cảm nhận rút lên toàn thân lâng lâng thanh nhẹ, cảm giác như đang hít vào mãi, lúc đó tôi mới hiểu rằng mỗi cơ thể khác nhau, hơi thở khác nhau, cứ hồn nhiên tự nhiên thực hành đến lúc hơi thở đầy đủ lực lượng thì sẽ được, không vọng động mong cầu gắng sức chỉ mất thời giờ phải làm lại mà thôi, nếu cứ nghe người này cách này người kia cách kia thì không biết mình đang đi về đâu.

Kính thưa Bạn Đạo Bốn Phương

Tôi chẳng phải là một hành giả đã đạt đạo đâu, chỉ là đã qua một giai đoạn tự giải thông nghiệp lực vô cùng khó khăn, từ giờ từ phút phải kiểm soát bản thể tôi thấy nếu lơ là thì chỉ "Tiến một lùi Mười", nên thành tâm gửi đến các bạn một lời nhắc nhở chân thành, đừng nghĩ rằng nhận được sự thanh nhẹ là đã thành "Phật" thì sẽ bị mắc lừa bởi

"Lục Căn Lục Trần" càng thanh nhẹ lại càng phải chính đốn nhiều hơn giữ gìn nhiều hơn, cẩn thận hơn vì những hành động hằng ngày có thể làm giảm pháp lực, gây thêm nghiệp lực, thanh nhẹ cỡ nào cũng phải qua giai đoạn "Nhân Quả Phân Minh".

Thế gian rất nhiều nơi Thiên Nhiên Hùng Vĩ, Bức Tranh Trời tuyệt đẹp, từ khi nhận pháp được quen nhiều anh chị em bạn đạo bốn phương tâm hồn vô cùng sản khoái, tôi hoàn toàn sửa thành một con người mới, không còn e- dè sợ sệt trước một đối tượng hay một hoàn cảnh nào, tâm tư cởi mở bản tánh eo hẹp, bần tiện, ích kỷ, dâm dục, độc ác đều tiêu trừ hết, một lòng tình thâm hướng về Trời Phật về Đức Thầy đã đi dốt mà ra công gắng sức tu thân luyện đạo để kịp trở về nguồn cội.

Vui với Đạo lãng quên Đời sóng gió

Vững niềm tin đừng tạo khó bản thân
 Tâm Từ Bi sẻ phát triển không ngừng
 Thanh và Trược cùng vui hòa với Đạo

Một chút tâm Thiện Lành gửi đến Bạn Đạo

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình
 Linh Tinh Đoàn Mộng Điệp Kính Bút.

Một vài Bạn Đạo muốn ghi lại bản nhạc "Lắng Nghe" mà tôi đã hát trên diễn đàn ở Đại Hội "Thanh
 Tĩnh", hôm nay cũng xin gửi đến để cùng hát cho vui.

Lắng Nghe

Thật Chậm

Lắng nghe đi Bạn ơi . .ơ . .ơi
 Lắng nghe đi Bạn ơi . .ơ . .ơi
 Lắng nghe đi Bạn ơi . .ơ . .ơi

Lắng nghe đi Bạn ơi Tình Thầy thật tuyệt vời
 Lời Thầy vang trên môi làm Hồn Ta tiến tới. .ơ . .ơi
 Lắng nghe đi Bạn ơi . .từ Sáu Chữ Lục Tự
 Vùng Diển Lửa tung lên ta biết tìm cõi Tiên
 Bao năm qua Ta lạc loài
 Nay Anh Chị Em Ta ngồi lại
 Tìm về những phút chung Tu
 Tìm đường về Quê cũ xa xưa

Lắng nghe đi bạn ơi. .ơ . .ơi
 Lắng nghe đi bạn ơi..ơ . .ơi
 Lắng nghe đi bạn ơi . .ơơi.

Linh Tinh Đoàn Mộng Điệp Kính Gửi
 Nam Cali 06- 10- 01
